

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดแนวทางตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายชื่อพร้อมเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ระหว่างนี้ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนหนังสือ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ส่งรายชื่อผู้แทนมาหน่วยงานละ ๑ คน ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ขอเสนอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยพิจารณาปรับตามแนวทางเดิมในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❖ วิธีการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ ๑

ให้แบ่งข้าราชการ ออกเป็น ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่	ข้าราชการระดับ
๑	เชี่ยวชาญ อำนวยการต้น และอำนวยการสูง (รวมถึงรักษาราชการแทน ลำดับที่ ๑ ของระดับอำนวยการต้น และอำนวยการสูง ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ว่างอยู่)
๒	ปฏิบัติงาน ข้าราชการอาวุโส ปฏิบัติการ ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ และลูกจ้างประจำ

ทั้งนี้ มีกระบวนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทชำนาญการพิเศษลงมา จำนวนหน่วยงานละ ๑ คน พร้อมกรอกแบบประวัติ เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

๒. ให้ผู้บริหารใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รวมถึงรักษาราชการแทน ลำดับที่ ๑ ของระดับอำนวยการต้น และอำนวยการสูง ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ว่างอยู่) ท่านละ ๑ คน เพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. รายชื่อที่ถูกเสนอจากทั้ง ๒ กลุ่ม จะนำมารวมกันเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สามารถลงคะแนนได้ ๒ เสียง (๑ คน ออกได้ ๒ เสียง) และต้องลงคะแนนให้ครบ ทั้ง ๒ เสียง การลงคะแนนจึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากลงคะแนนไม่ครบ ผลคะแนนจะเป็นโมฆะ

ในการนี้ ...

ในการนี้หากหน่วยงานใด ไม่มีผู้มีความสมบัติเหมาะสม จะไม่ส่งรายชื่อก็ได้ และจะต้องส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเท่านั้น โดยแจ้งชื่อบุคลากรเข้ารับการจัดเลือกฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. และจัดส่งแบบรายละเอียดตามที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ขั้นตอนที่ ๒

๒.๑ ฝ่ายเลขานุการ ฯ รวบรวมรายชื่อให้ ศทส. นำรายชื่อดังกล่าวลง Website ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ควรได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๑ คน ออกได้ ๒ เสียง และต้องไม่แสดงคะแนนเสียงจนกว่าจะทำการปิดการลงคะแนน โดยเปิดให้มีการลงคะแนนเสียง จำนวน ๕ วันทำการ

๒.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลการลงคะแนนทั้งหมดให้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมผลคะแนนดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการให้คะแนนแบ่งเป็น ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ คะแนนจากผลโหวตทาง Website คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงทางเว็บไซต์ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รวมถึงรักษาราชการแทน ลำดับที่ ๑ ของระดับอำนาจการต้น และอำนาจการสูง ในกรณีที่ทำหน้าที่อำนาจการว่างอยู่) จะไม่มีสิทธิ์ร่วมให้คะแนน

ส่วนที่ ๒ คะแนนจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการท่านใดติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรักษาสิทธิ์การลงคะแนนเสียง อนึ่งรวมคะแนนจากทั้ง ๒ ส่วนคิดเป็น ๑๐๐ คะแนนเต็ม

โดยในการคิดคะแนนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ใช้วิธีเทียบสัดส่วนการหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\frac{\text{จำนวนคะแนนที่ได้ } X \text{ ๑๐๐}}{\text{จำนวนเสียง}} = X$$

รวมคะแนนจากทั้ง ๒ ส่วนคิดเป็น ๑๐๐ คะแนนเต็ม

ตารางสรุปคะแนนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561

ลำดับ	เสนอชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	คะแนน Vote		ลำดับ	คะแนนกรรมการ				ลำดับ	weight ร้อยละ (40/60)			ลำดับ
				จำนวนเสียงที่ได้รับการ Vote	แปลงเป็นค่าร้อยละ (เต็ม 100)		คะแนนรวม	จำนวนกรรมการที่ให้คะแนน	คะแนนกรรมการเฉลี่ย (เต็ม 100)	แปลงเป็นค่าร้อยละ (เต็ม 100)		Vote	กรรมการ	100	
												40%	60%	รวม	

จำนวนที่ได้รับการโหวต x ๑๐๐
N=จำนวนคนโหวตทั้งหมด
*คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนนรวมทั้งหมด
จำนวนกรรมการที่ให้คะแนน
ซึ่งจะเท่ากับการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนผู้รับคัดเลือกแต่ละคน
*คะแนนเต็ม ๑๐๐
กรรมการแต่ละคนจะมีคะแนนคนละ ๑๐๐ คะแนน ให้ผู้เข้าคัดเลือกแต่ละคน

๒. ๔๐ x คะแนน vote
๑๐๐

๑. ๔๐ x คะแนน vote
๑๐๐

แต้นำ ๑ และ ๒ มารวม

❖ การกำหนดเงินรางวัล

ให้ลำดับเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก รวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ดังนี้

- ๑) มอบเงินรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ได้คะแนนเสียง ลำดับที่ ๑ และ ๒
- ๒) มอบเงินรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ได้คะแนนเสียง ลำดับที่ ๓ และ ๔
- ๓) มอบเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ได้คะแนนเสียง ลำดับที่ ๕ ลงไป

กำหนดการ ...

❖ กำหนดการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

วันเดือนปี	กิจกรรม
๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	หนังสือแจ้งหน่วยงาน เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด (ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา) ส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
๗ มกราคม ๒๕๖๓	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓	หนังสือถึงผู้บริหาร เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด (ระดับเชี่ยวชาญ อำนวยการต้น และอำนวยการสูง)
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓	รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
๑๗ มกราคม ๒๕๖๓	ส่งรายชื่อ และรายละเอียดของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ให้ ศพส. ลงเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรลงคะแนนโหวต
๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓	บุคลากรลงคะแนนโหวต / คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้คะแนนลับ (Google drive)
ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	ส่งรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ


คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ทำหรือเรื่องการแบ่งกลุ่มข้าราชการเพื่อเสนอชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีความเห็นว่า ในกรณี นางจิตติรัตน์ เขี่ยมสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ให้ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษและหมึกพิมพ์ ในขั้นตอนการพิจารณาการให้คะแนน การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ของคณะกรรมการฯ จะดำเนินการส่งแบบประวัติของข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการเสนอชื่อ ผ่าน Google Drive โดยสามารถดาวน์โหลดและดูเอกสารได้


มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทอภวัน ชัยทาร์
(นางสาวทามารีน บัทยา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จกรายงานการประชุม


(นางสาวปริยนารถ พิรพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายโพโรจน์ งามจรัส)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม